



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒๘ วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ กองทัพอากาศ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๔ โดยมี พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมอชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๖ ดอนเมือง

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



### “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)



พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อเตรียมโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้พร้อมให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

### วันคล้ายวันสถาปนากรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบ ๔๑ ปี



พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบ ๔๑ ปี โดยมี นาวาอากาศเอก ศัชโกชน์ จำปะคัง ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

### ปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๔



พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

### ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ กองบิน ๔



พลอากาศตรี อติชาติ ศิลาพันธ์ เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

### สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการของ ณ กองบิน ๔๖



พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ สรุปผลการตรวจการปฏิบัติราชการของ ณ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก



### โครงการสร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น ให้แก่ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒



พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานพิธีเปิด อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้น ให้แก่ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

### ศึกษาดูงานองค์การสหประชาชาติ (UN)

พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ ไปศึกษาดูงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ



### สำนักงานปลัดบัญชาทหารอากาศ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day



พลอากาศตรี อลงกรณ์ วัฒนธร รองปลัดบัญชาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานปลัดบัญชาทหารอากาศ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน พื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณลานจอดรถผู้บังคับบัญชา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานปลัดบัญชาทหารอากาศ

### การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้



พลอากาศตรี ดรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสู่กองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้" ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

### ร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบ ๑๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๗)

พลอากาศตรี ฐานันต์ จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ และคณะร่วมแสดงความยินดี กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบ ๑๖ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๑๗) โดยมี คุณวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์



### ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กองบิน ๒๑



นาวาอากาศเอกหญิง ลักษณ์ ทองเปี่ยม รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

### การประชุมสัมมนาโครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสำนึก กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพล กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

### กองบิน ๖ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day



นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปีทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และบริเวณพื้นที่โดยรอบของกองบิน ๖ เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง

### โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมกองบิน ๗

นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๓๔๑ คน เข้าเยี่ยมชมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



### โรงเรียนพระกุมาร โรงเรียนบ้านตะดอบ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เยี่ยมชม กองบิน ๒๑

นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนพระกุมาร จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนบ้านตะดอบ จังหวัดศรีสะเกษ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี

